



วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2546 หน้า 7

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมตระกูล

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย



ลิสที่เรีย โมโนไซโตจีเนส ในหมูยอ

เห็นทีคราวนี้ คนไทยจะได้กินอาหารปลอดภัยกันถ้วนหน้า เมื่อกระทรวงสาธารณสุขออกเรียงกับก มาตรการจำกัดห้ามในอาหารเริ่มจาก 6 ชนิดสำคัญคือ บอยแบริช ฟอรัมาลิน สารฟอสเฟต สารกันบูด ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว

โครงการนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 ตลาดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีตลาดที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 500 แห่ง

ทั้งนี้ "คอลัมน์มันมากับอาหาร" ของเราก็จะยังคงเป็นขั้วที่กระทรวงสาธารณสุขปลอดภัยในอาหาร

และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการให้มีการผลิตที่ปลอดภัย รวมทั้งชี้แจงให้ผู้บริโภคตระหนักว่า การบริโภคอาหารยังไม่...

หากมีโอกาสเดินทางไปทางภาคเหนือและภาคอีสาน ขอฝากที่เรานักซื้อผลิตไม้ตัดมือกลับมา เห็นจะหนีไม่พ้น บรรดาผลิตภัณฑ์จากหมู เข็มหม้อ กุนเชียง หมูทุบ หมูหยอง และหมูยอ

หมูยอนับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของคนท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนผสมหลักประกอบด้วย หมูเนื้อแดง เกลือ พริกไทยป่น แป้งมัน น้ำแข็ง กระวนวิธีการผลิต ก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วจึงใส่สารจำพวกโพธิ์ฟอสเฟตเพื่อให้ส่วนผสมเหนียว

หลังจากนี้เมื่อบรรจุลงในพิมพ์ทรงระบอก นำมาต้มให้สุกในน้ำเดือดประมาณ 45 นาที แล้วนำมาผ่านน้ำเย็นอีกทีหนึ่ง

วันนี้สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างหมูยอ จำนวน 6 ตัวอย่าง เพื่อมาวิเคราะห์ทำการปนเปื้อนของเชื้อ ลิสที่เรีย โมโนไซโตจีเนส

ผลปรากฏว่า ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด

เชื้อ ลิสที่เรีย โมโนไซโตจีเนส เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในสัตว์หลากหลายชนิด ทั้ง หมู แมว นก หนู วัว ควาย แพะ แกะ เป็ด ไก่ ปลา ปู กุ้ง หอย รวมถึงในคน ก็เป็นพาหะของเชืชนิดนี้ได้

เมื่อเรากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อชนิดนี้ จะทำให้เกิด โรคลิสเทอริโอซิส มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดหัว มีไข้ อ่อนเพลีย อากาศอึดอัดโรควัด กลืนได้ และอาเจียน หากเกิดในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้มีภาวะการแท้งลูกได้

และหากเกิดในทารก คนชรา หรือผู้ที่เป็นโรคเอดส์ มีโอกาสถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่

เกินพินิจของมีแล้ว คัดเลือกเห็นอีกครั้งว่า ผู้ผลิตควรมีระบบการผลิตที่ปลอดภัยมีสุขลักษณะในการผลิตที่ดี

ผู้บริโภคเองก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ หากจะรับประทานอะไรก็ควรผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน เท่านี้ก็ลดอันตรายได้ส่วนหนึ่ง

ผลการวิเคราะห์เชื้อ ลิสที่เรีย โมโนไซโตจีเนส ในหมูยอ

ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ	เชื้อ ลิสที่เรีย โมโนไซโตจีเนส (พบ/ไม่พบ ในหมูยอ25กรัม)
หมูยอ ยี่ห้อที่ 1	ไม่พบ
หมูยอ ยี่ห้อที่ 2	ไม่พบ
หมูยอ ยี่ห้อที่ 3	ไม่พบ
หมูยอ ยี่ห้อที่ 4	ไม่พบ
หมูยอ ยี่ห้อที่ 5	ไม่พบ